

Nagyelo ang tagagawa ng China [pinatibay na salamin](#), CE sertipikasyon ng presyo ng pabrika ng acid acid etched tempered glass

Building baso pabrika nagyeyelo na toughened na presyo ng baso

Ang baso ng baso ng Acid Etched, na pinangalanan din na nagyelo ng basong baso, malaswang toughened na baso ng kaligtasan, malabo na baso ng baso, translucent na pinalakas na baso, atbp. na heats ito nang maayos sa itaas ng temperatura ng tr ansi tion na 700 °C. Ang baso ay pagkatapos ay mabilis na pinalamig ng mga sapilitang mga draft ng hangin habang ang panloob na bahagi ay nananatiling malayang daloy sa isang maikling panahon. Sa ganitong paraan, ang Acid Etched tempered glass ay nagkatotoo. Ang lahat ng mga malalim na pagproseso tulad ng, pinakintab na gilid, mga butas ng pagbabarena, paggupit, gupitin sa laki ay dapat gawin bago magganyak.



Pagtutukoy

Laki: Max laki: 3000 * 8000mm, mini size: 150 * 300mm

Kulay: malinaw, ultra malinaw, kulay abo, berde, asul, tanso, atbp.

Edge work: flat polished edge, lapis ng lapis, beveled edge, matt edge, sulok na sulok atbp.

Mga butas: ang lapad ng butas ng salamin ay dapat na mas malaki kaysa sa kapal ng baso. Magagamit para sa anumang mga pasadyang mga fitting ng tornilyo.

Gupitin: magagamit ito para sa anumang naisadyang sukat ayon sa larawan ng pagguhit.

Corner: Maiiwasan ang sulok ng kaligtasan na mangyari ang welga at protektahan ang baso na nasira mula sa mga sulok.



Bentahe ng malaswang tempered glass

1. Naihanda sa [Ang baso ng float ng Acid Etched](#), ang pinalakas na matigas na baso na matigas na baso ay 5 beses na mas malakas, kaya kilala ito bilang mataas na lakas na baso.
2. Itinuturing bilang baso ng kaligtasan, kapag nangyari ang pagbasag, ang maliit na mga partikulo ay hindi makakasakit sa tao.
3. Madali itong mapanatili at lubos na lumalaban sa mga hagdan, madaling malinis.
4. Hindi nagmumula o nag-discolor tulad ng coatings
5. Mataas na antas ng paghahatid ng ilaw, ngunit makakatulong na protektahan ang privacy.



Application

Bilang isang tanyag na materyales sa gusali sa industriya ng konstruksyon, ang marahas na baso na baso ay malawakang ginagamit sa kahit anong residente o komersyal na konstruksyon. Halimbawa:

Mga pintuan

Mga Bahagi

Mga pader

Mga istante

Mga Riles

Mga enclosure ng shower

Ibabaw ng mesa

Maraming iba pa



Kalidad ng pamantayan:

CE, ISO, SGS, naaprubahan ng CCC

EN12150 pamantayang baso ng European glass

ASTM1048 American Standard

GB 9963-1998 Tempered na Salamin Pamantayan

GB 17981-1999 Intsik na Pinahaba at Pinahusay na Salamin sa Pamantasang Intsik

